



# โครงการสำคัญ

## ประจำปีงบประมาณ 2565

ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทเฉพาะกิจ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก  
สถานการณ์โควิด-19

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565

① การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)		
<b>1.1 การส่งเสริมการจ้างงาน</b>		
1 โครงการ “การพัฒนากำลังคนด้านการแพทย์แผนไทยและสปาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)”	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
2 โครงการพัฒนากัญชงสู่พืชเศรษฐกิจใหม่จังหวัดขอนแก่น	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	
3 โครงการการพัฒนาชุมชนต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุในภาคใต้ (โครงการนำร่องชุมชนในจังหวัดตรัง สตูล และกระบี่)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	
4 โครงการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	
5 เสริมสมรรถนะแรงงานด้วยเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
6 โครงการ “การพัฒนาและประยุกต์ใช้ Active Ageing Index (AAI) เพื่อการออกแบบระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Cares: LTCs)”	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
7 โครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยผู้สูงอายุ	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
8 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเป็นผู้ดูแลเด็กเล็กเชื่อมสัมพันธ์สองรุ่นสร้างคุณค่าชีวิตตามแนวคิด: ศูนย์ดูแลคนสองวัย (Intergeneration care Center)	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ	
9 โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	กรมกิจการผู้สูงอายุ	
10 โครงการการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มภาคกลางตอนบนเพื่อเสริมสร้างรายได้แก่ผู้สูงอายุกรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี และลพบุรี	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	
<b>1.2 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)</b>		
11 โครงการสนับสนุนสินเชื่อ SMEs เชื่อมไทยเชื่อมโลกด้วยการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	
12 โครงการค้าประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	
13 โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
14 โครงการเสริมสร้างรากฐานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ตลาดความงามโลก (THAILAND SMEs Step up to World Beauty)	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	
15 โครงการประเทศไทยก้าวไกลสร้างอาชีพเชื่อมตลาดเพิ่มรายได้เพื่อชุมชนมีอาชีพยั่งยืนด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	
16 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการเริ่มต้นธุรกิจ	สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.อว.)	
17 โครงการการยกระดับสินค้าและบริการ โอท็อป (OTOP) ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)	
18 โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
19 โครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	
20 โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	
21 โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล (Digital for SME)	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	
22 โครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้ประกอบการไทยเร่งต่อยอดใช้ประโยชน์ FTA	กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	
23 โครงการ พัฒนากิจกรรมอาชีพตามความต้องการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	สถาบันวิทยาลัยชุมชน	
24 การใช้ประโยชน์ของวัตถุดิบพื้นถิ่นอย่างคุ้มค่าและต่อยอดพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
25	โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
26	โครงการ“พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาคีเครือข่าย”	กรมการพัฒนาชุมชน
<b>1.3 การกระจายความเจริญสู่ชนบทและเมืองรอง</b>		
27	โครงการพัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะ	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
28	โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนำอยู่(เมืองเดิม)	สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
29	ขยายผลเทคโนโลยีรับมือภัยพิบัติทางน้ำและอากาศเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง Innovation for Green and Smart City	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
30	โครงการพัฒนากำลังคนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชายฝั่งวิถีใหม่(Coastal Tourism)	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
31	EECสู่ประตูนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกกับการพัฒนาผู้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาผ่านการยกระดับทักษะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
32	ส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
<b>๒ การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth)</b>		
<b>2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร</b>		
33	สร้างอุตสาหกรรมทางการแพทย์ใหม่บนฐานการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)
34	การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับการใช้ประโยชน์ทางสุขภาพและการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35	การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์การแพทย์ไทย โดยการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ (Technology Localization)	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
36	โครงการยกระดับขีดความสามารถในการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของเครื่องมือแพทย์ด้วยระบบคุณภาพ OECD GLP	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
37	โครงการ“พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ(highly selected) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ”	สภาวิชาชีพ
38	โครงการสร้างศักยภาพการแข่งขันอุตสาหกรรมทางการแพทย์ Medical Hub ในระดับภูมิภาคด้วยมาตรฐานสากล	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
<b>2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ</b>		
39	โครงการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ผ่านตลาดมูลค่าสูง	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
40	เพิ่มการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
41	โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทุนท่องเที่ยวเชิงเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร
42	ส่งเสริมกิจกรรมระดับนานาชาติ	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
43	ส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวสัมผัสประสบการณ์จังหวัด	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
44	โครงการ“สร้างสรรค์นวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าวิถีไทย”	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
45	โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน)
46	การเล่าเรื่องท่องเที่ยวให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนตามแนวทางการเพิ่มมูลค่าทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นและเศรษฐกิจ	สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
47	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์เมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์	กรมการท่องเที่ยว
48	โครงการ Smart Tourism Village	กรมการท่องเที่ยว
49	พัฒนาต่อยอดสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมด้วยทรัพย์สินทางปัญญา	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
50	ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มนิยมความหรูหรา	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
51	การบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่เกาะอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาหมู่เกาะฝั่งทะเลตะวันออกและเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (พว.)

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565	
52	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัยและการพิทักษ์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
53	กระจายพื้นที่และช่วงเวลาท่องเที่ยว
54	ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษ
55	กระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวไทย
56	ขยายตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มสุขภาพ
57	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
58	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร
59	โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวหน้าพूर้อน
60	โครงการอาบน้ำพूर้อนมาก่อน เมืองท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพจังหวัดระนอง
<b>2.3 การยกระดับภาคการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง</b>	
61	โครงการสนับสนุนระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่
62	โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร
63	โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร
64	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(ZoningbyAgri-Map)ปี2565
65	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร
66	โครงการเชื่อมโยงและขยายช่องทางตลาดสินค้าเกษตร(กิจกรรมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร(ตลาดเกษตรกร))
67	โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่(กิจกรรมการส่งเสริมการทำเกษตรแบบแปลงใหญ่)
68	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปีงบประมาณพ.ศ.2565
69	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)ปีงบประมาณพ.ศ.2565
70	โครงการ“จัดทำฐานข้อมูลกลางพารา(BigDataCenter)”
71	โครงการสนับสนุนระบบการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่
72	โครงการความร่วมมือพัฒนาตำบล(Smarttumbon)
73	โครงการธนาคารหม่อนไหมปี2565
74	โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ
75	โครงการการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร
76	ติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
77	โครงการผลิตพันธุ์หม่อนและไหมพันธุ์ดีระบบSeedAreaปี2565
78	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
79	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร)
80	โครงการยกระดับและเพิ่มมูลค่าการพัฒนากระบวนการผลิตสิ่งทอพื้นเมือง
81	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
82	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
83	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
84	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร	กรมการข้าว
85	โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	กรมทรัพย์สินทางปัญญา
86	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหมปี2565	กรมหม่อนไหม
87	โครงการ“ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ”	กรมการพัฒนาชุมชน
88	โครงการ“ส่งเสริมช่องทางทางการตลาดเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ”	กรมการพัฒนาชุมชน
89	การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์อาหารเกษตรและการแปรรูปให้มีมาตรฐานและปลอดภัยและการพัฒนาอาชีพในท้องถิ่น(Fr	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
90	ขยายผลเพื่อใช้เปปไทด์ต้านจุลชีพ(antimicrobialpeptide)ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
91	โครงการพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำในชุมชน	กรมประมง
92	การนำร่องขยายผลการพัฒนาชุดตรวจสารเคมีปนเปื้อนในอาหารอย่างรวดเร็วสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารปลอดภัย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
93	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร	กรมประมง
94	โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพบนฐานความรู้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
95	การนำร่องเพื่อการใช้ชีวภัณฑ์ผสมผสานแบบบูรณาการสำหรับพืชผักเศรษฐกิจและไม้ผลมูลค่าสูง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
96	การพัฒนาสารชีวภัณฑ์สารชีวภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชโรคพืชและวัชพืช	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
97	การยกระดับผักและผลไม้ไทยด้วยThaiGAP/GlobalGAP:โอกาสสำหรับพัฒนาเกษตรกรรมสู่ความยั่งยืน	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
98	โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ	กรมประมง
99	โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับกิจกรรมเตรียมคว	สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
100	การจัดตั้งหน่วยทดสอบคุณภาพประโยชน์และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและสมุนไพรไทย	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
101	โครงการสร้างความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยสู่ผู้บริโภค/กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพสำหรับการทดสอบ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
102	โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
103	โครงการต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ(กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ)	กรมส่งเสริมการเกษตร
104	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร	สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.)
105	โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อการดูแลรักษาไม้ผล	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
106	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง	การยางแห่งประเทศไทย
107	โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร(กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่อง	กรมส่งเสริมการเกษตร
108	โครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบอัจฉริยะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตลอดห่วงโซ่อุปทาน	กรมประมง
109	โครงการสนับสนุนการผลิตพันธุ์ดี(พืชประมงปศุสัตว์)ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	กรมวิชาการเกษตร
110	โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
111	โครงการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงการผลิตพืช	กรมการข้าว
112	โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีsmartfarmผู้ปลูกไม้ผลในพื้นที่ภาคตะวันออก	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
113	การพัฒนานวัตกรรมกระบวนการผลิตยางและน้ำยาง	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
114	โครงการการพัฒนาพยาบาลทางการแพทย์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
115	โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
<b>2.4 การส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหาร</b>		
116	ขยายตลาดข้าวอินทรีย์และข้าวสีในต่างประเทศ	กรมการค้าต่างประเทศ
117	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรปีงบประมาณพ.ศ.2565(กิจกรรมยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
118	โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าเงินธุรกิจของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชน	กรมส่งเสริมสหกรณ์
119	โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ	กรมส่งเสริมสหกรณ์
120	โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร	กรมส่งเสริมสหกรณ์
121	โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจยาง	การยางแห่งประเทศไทย
122	โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร	กรมประมง
123	โครงการยกระดับความสามารถด้านการเงินการบัญชีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรประจำปีงบประมาณ2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
124	โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมูลค่างูเห่าใช้ทางการแพทย์ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
125	โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์เพื่อยกระดับสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรกาแฟและน้ำ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
126	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรผสมผสานปลูกโกโก้แซมมยางพาราและการแปรรูปโกโก้รองรับอุตสาหกรรมโกโก้ในอนาคต	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
<b>2.5 การปรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่</b>		
<b>๓ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) ให้เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ</b>		
<b>3.1 การพัฒนาทักษะแรงงานและการเรียนรู้</b>		
127	พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่มาตรฐานสากล	กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
128	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding)	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
129	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCs for สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
130	งานพัฒนาและเชื่อมโยงห้องสมุดออนไลน์แห่งชาติ	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
131	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ของประเทศไทยPublicLearningPortal	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
132	โครงการการสร้างเสริมความเข้มแข็งกำลังคนและชุมชนท้องถิ่นด้วยมาตรฐานอาชีพ	สำนักงานกฤษฎีกา
133	โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	กระทรวงแรงงาน
134	พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	กระทรวงแรงงาน
135	พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
136	โครงการIGJ-educenterการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนด้วยIntegratede-Learning Platform Open Online Course	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
137	นวัตกรรมจัดการศึกษาออนไลน์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านทักษะแรงงานฝีมือและทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม	กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
138	แพลตฟอร์มการเรียนการสอนออนไลน์ที่เข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้าสำหรับนักเรียนพิการทุกประเภท	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
139	โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตามทักษะศตวรรษที่21	สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
140	โครงการสร้างเสริมสุขภาพจิตเด็กไทยวัยเรียน	กรมสุขภาพจิต
141	โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่นนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
142	โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ(Health Lite rate School)	กรมอนามัย
143	โครงการผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน	กรมอนามัย
144	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น	กรมสุขภาพจิต
145	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21	กรมกิจการเด็กและเยาวชน
146	การยกศักยภาพการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
147	โครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
148	พัฒนาหลักสูตรที่มีทักษะอาชีพสูงตามความต้องการของตลาดงาน	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
149	โครงการขับเคลื่อนนโยบายดูแลสุขภาพผู้ประกอบการอาชีพในช่วงชีวิตวิถีใหม่(NewNormal)และพัฒนาระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคจากการ	กระทรวงสาธารณสุข
150	โครงการพัฒนาสุขภาพความปลอดภัยของวัยแรงงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของประเทศ	กระทรวงสาธารณสุข
151	ส่งเสริมการลดความสูญเสียเพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	กระทรวงแรงงาน
152	โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ	กระทรวงสาธารณสุข
153	โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่21	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
154	โครงการพัฒนาครูผู้สอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนโครงการพระราชดำริ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
155	โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/NewSkill)	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
156	โครงการยกระดับความเป็นเลิศด้านดิจิทัลสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศและเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21	สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
157	โครงการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนของครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาตามแนวทางสสวท.	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)
158	โครงการพัฒนาระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ	สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
159	โครงการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่21	สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
<b>3.2 การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม</b>		
160	โครงการตำบลสร้างเสริมสวัสดิการสังคม	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
161	โครงการ “พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประกอบการ”	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
<b>3.3 การเสริมสร้างความเป็นกันเองทางสุขภาพ</b>		
162	แพลตฟอร์มการเฝ้าระวังสถานการณ์ของโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำหรือโรคติดต่ออันตรายแบบบูรณาการ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
163	โครงการพัฒนาขีดความสามารถและความรอบรู้ของชุมชนในการปรับตัวด้านสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	กรมอนามัย
164	โครงการยกระดับระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำโรคระบาดให้พร้อมรับมือ	กรมควบคุมโรค
165	โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติเพื่อยกระดับระบบเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	กรมควบคุมโรค
166	โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกช่วงวัย	กรมอนามัย
167	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ	กรมอนามัย
168	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความรอบรู้ด้านการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพที่ถูกต้องสำหรับประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	กรมการแพทย์

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
169	พัฒนากลไกจัดการ(node)นำร่องระดับพื้นที่เพื่อขยายผลชุดความรู้สุขภาพ:ศูนย์เรียนรู้สุขภาพปี2564-2565	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
170	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลรองรับระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน	สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
171	โครงการพัฒนาการสื่อสารความรู้เรื่องโรคติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี	กรมควบคุมโรค
172	โครงการขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยศักยภาพพชอ./พชย.	กรมควบคุมโรค
<b>๔) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling Factors)</b>		
<b>4.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเข้าสู่เศรษฐกิจใหม่</b>		
173	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
174	โครงการบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
175	โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม	กรมการขนส่งทางบก
176	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยด้วยระบบมาตรฐาน	กรมการขนส่งทางบก
177	การพัฒนาและปรับปรุงศูนย์รวมข้อมูลการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพื่อส่งเสริมการขนส่งด้วยรถบรรทุกให้มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้มา	กรมการขนส่งทางบก
<b>4.2 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล</b>		
178	โครงการสนับสนุนและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัล	สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
179	โครงการยกระดับระบบบริหารจัดการกรมการแพทย์แนวใหม่ด้วยระบบดิจิทัล(Digital DMS New Management System)	กรมการแพทย์
180	โครงการพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ(DG-Link)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
181	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรเป็นดิจิทัล	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
182	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย(DoHDataCenter)และระบบDoHDashboardเพื่อสนับสนุนงานส่งเสริม	กรมอนามัย
183	โครงการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
184	โครงการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication)	สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
185	พัฒนาระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษ	กรมการค้าต่างประเทศ
186	โครงการพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ(ภาคธุรกิจและภาคประชาชน)	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
187	ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยนวัตกรรมดิจิทัล(DFTSMARTCertificateofOrigin(C/O))	กรมการค้าต่างประเทศ
188	โครงการยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ผ่านระบบดิจิทัลของสำนักงานประกันสังคมแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตน	สำนักงานประกันสังคม
189	พัฒนาการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรไทยด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI)และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยระบบให้คำปรึกษาทางไกล(Tel: กรมทรัพย์สินทางปัญญา)	
190	โครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนในระบกลางด้านกฎหมาย	สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
191	บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
192	พัฒนาระบบบูรณาการฐานข้อมูลให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
193	การพัฒนาระบบบริหารคดีพิเศษด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศระยะที่ 3	กรมสอบสวนคดีพิเศษ
194	โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลกรมพัฒนาที่ดินเข้าสู่ระบบราชการ4.0	กรมพัฒนาที่ดิน
195	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการงานด้านนิติบัญญัติ	สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
196	โครงการการให้บริการตรวจวิเคราะห์สินค้าด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชนิดพกพาแก่หน่วยงานภายในกรมศุลกากรทั้งในและนอกสถานที่	กรมศุลกากร



โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
197	โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยนวัตกรรมบริการแบบมีส่วนร่วม	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
198	โครงการบูรณาการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์(Product Safety)เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชน	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
199	โครงการพัฒนาบริการข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับประชาชนบนระบบออนไลน์	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
200	โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์การอำนวยความสะดวกและการบริการประชาชน	สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
<b>4.3 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม</b>		
201	โครงการพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจฐานนวัตกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างก้าวกระโดด	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
202	โครงการพัฒนาและเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่เศรษฐกิจนวัตกรรม/อุทยานวิทยาศาสตร์/ระเบียงนวัตกรรมภาคตะวันออก(EECI)/เมือง	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
203	นวัตกรรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าท้องถิ่นเสริมเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
204	วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
205	ขับเคลื่อนองค์ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์:การใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อยกระดับวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา	
206	การเพิ่มขีดความสามารถผ่านกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยสุวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่สาม	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
207	การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตชุมชน	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
208	ประเทศไทยในอนาคต(Future Thailand)	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
209	นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
210	การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อยกระดับชุมชนฐานรากในเขตพื้นที่บนเส้นทาง LIMEC	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
211	การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Research and Innovation Utilization for Community)	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
212	โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์แม่นยำแห่งชาติ(National Precision Medicine Center)	กรมการแพทย์
213	โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
214	โครงการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบนพื้นที่สูง	สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน)
215	การพัฒนาต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืนและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานราก	สถาบันวิทยาลัยชุมชน
216	ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
217	การพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
218	อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
219	โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep-tech Sector)	สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)(สนช.)
220	การพัฒนาแพลตฟอร์มศูนย์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติและโมดูลการใช้งานภาคเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์การผลิตและบริ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
221	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมวัดดูดิบร่วมกับผู้ผลิตวัดดูดิบเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
222	การวิจัยและพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์น้ำ	สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(พว.)
223	โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัดดูดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
224	โครงการศูนย์พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
225	โครงการพัฒนาศูนย์กลางรวบรวมและกระจายสินค้ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเชื่อมโยงตลาดระดับชุมชนจังหวัดเชียงใหม่(Chiangmae	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
226	การพัฒนากลไกการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศในสถานการณ์วิกฤติร่วมกันระหว่างภาครัฐสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยภาค	สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ 2565		
227	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่ออุตสาหกรรม	สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)(สซ.)
<b>4.4 การเสริมสร้างความมั่นคงและการบริหารจัดการความเสี่ยง</b>		
228	เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
229	โครงการประชาคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน	สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
<b>4.5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา</b>		
230	โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคมสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาประเทศ	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
231	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุทุกมิติ	กรมกิจการผู้สูงอายุ
232	ตามรอยครูภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
233	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
234	พัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำท้องถิ่นเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดชัยนาท	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
235	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัยในจังหวัดอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำภูและบึงกาฬ	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
236	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำ3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
237	สร้างเสริมศักยภาพผู้นำ3วัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายในชุมชนท้องถิ่น	มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
238	โครงการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
239	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้นำชุมชนเพื่อความมั่นคงทางสังคมในจังหวัดลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรี	มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
240	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
241	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
242	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
243	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
244	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
245	โครงการการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน(โครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏ38แห่ง)	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
246	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
247	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
248	การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
249	โครงการ “การพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน”	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
250	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปแบบภาคีเครือข่ายชุมชน	มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง